



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Email: lienlac@viettan.org • Web: www.viettan.org • Blog: dangviettan.wordpress.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tìm hiểu về Đấu Tranh Bất Bạo Động là Quyền Con Người Căn Bản của các Thanh Niên Yêu Nước tại Nghệ An

Vào tháng 1/2013 nhà cầm quyền CSVN đã đưa 14 Thanh Niên Yêu Nước ra tòa án tại Nghệ An và sắp tới đây lại đưa 8 người trong số này ra tòa phúc thẩm, là các anh Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Thái Văn Dung, Nguyễn Xuân Anh, và Nguyễn Đình Cương.

Những Thanh Niên Yêu Nước này đã bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền chỉ vì một vài người đã tham dự khóa học Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động do Đảng Việt Tân tổ chức; hoặc đã hợp tác hoạt động từ thiện phục vụ xã hội, vận động dân chủ, và phản đối Trung Quốc xâm lược.

Đây là những cáo buộc cực kỳ phi lý và chỉ nhằm che đậy ý đồ ngăn cản người dân tìm biết các cách thay đổi xã hội hiệu quả, ôn hòa, và tiến bộ của nhân loại. Nội dung các khóa học Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động của Đảng Việt Tân, bao gồm 3 lãnh vực: đấu tranh bất bạo động, kỹ năng lãnh đạo và an ninh điện tử, được liệt kê cùng với thông cáo này và đăng tại trang nhà www.viettan.org.

Đảng Việt Tân khẳng định việc tìm học các kiến thức nêu trên là một trong những Quyền Con Người Căn Bản của các Thanh Niên Yêu Nước tại Nghệ An, cũng như của bất kỳ người Việt Nam nào.

Đảng Việt Tân khẳng định việc cấm cản và đối xử tàn tệ với những người tìm học các kiến thức nêu trên là hành vi chà đạp nhân quyền trắng trợn và hèn kém của nhà cầm quyền CSVN.

Các đảng viên Việt Tân, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Nguyễn Ngọc Đức -- những người bị nêu đích danh trong cáo trạng -- đồng thách thức và sẵn sàng đối chất với đại diện hệ thống pháp lý công cụ của đảng CSVN trước các diễn đàn và công luận quốc tế.

Những đòn phép của nhà cầm quyền CSVN không thể chặn đứng quyết tâm thay đổi xã hội tận gốc rễ trong ôn hòa, tránh đổ vỡ của người Việt Nam. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục gia tăng nỗ lực quảng bá và chung vai tiến hành phương thức Đấu Tranh Bất Bạo Động như đã làm trong những năm qua với rất nhiều cá nhân, tập thể từ khắp các miền đất nước và thuộc đủ loại thành phần xã hội. Chính phản ứng sợ hãi của nhà cầm quyền CSVN là bằng chứng cho thấy mức hữu hiệu của phương thức đấu tranh này.

Cùng lúc, tất cả đảng viên Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục sát cánh với mọi người, mọi tổ chức, tranh đấu cho những người yêu nước đang bị giam cầm.

Ngày 6 tháng 5 năm 2013

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tử Duy: +1 (202) 470-0845

**Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**

Chương trình huấn luyện

Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động

do Đảng Việt Tân tổ chức.

PHẦN 1: PHƯƠNG THỨC BẤT BẠO ĐỘNG

Bài 1: Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động Là Gì?

Nội dung chính của bài này nhằm trình bày về nguồn gốc, bản chất và những mục tiêu của Vận Động Xã Hội Bằng Phương Thức Bất Bạo Động, hay gọi tắt là Đấu Tranh Bất Bạo Động; Phương thức này đã được những thường dân tay không sử dụng như thế nào trên thế giới để tranh đấu cho các quyền của họ; Và làm sao chuyển được quyền lực xã hội dần dần về phía người dân.

Ý niệm Đấu Tranh Bất Bạo Động được minh họa bằng một số phim tài liệu về những cuộc đấu tranh thật trên khắp thế giới.

Bài 2: Quyền Lực Chính Trị Trong Xã Hội.

Nội dung chính của bài này nhằm trình bày về bản chất và nguồn gốc của quyền lực trong xã hội. Mọi kẻ nắm quyền đều phải dựa vào sự tuân phục của người dân mới có thể cai trị được. Vì thế, cũng chính người dân có thể rút lại sự tuân phục đó để khởi động những thay đổi nền tảng trong xã hội.

Bài 3: Những Trụ Cột Chống Đỡ Chế Độ.

Nội dung chính của bài này nhằm trình bày về những chức năng và thẩm quyền của các trụ cột chống đỡ một chế độ, như hệ thống tuyên truyền, giáo dục, y tế, công an, quân đội, pháp luật, hành chính... và những trụ cột đó được sử dụng thế nào để kiểm soát xã hội. Người dân có thể tạo áp lực lên các trụ cột này để buộc họ phải đáp ứng các quyền của dân, hay soi mòn các trụ cột để thay đổi cả chế độ.

Bài 4: Sức Mạnh Của Số Đông Quần Chúng.

Nội dung chính của bài nhằm trình bày về những nguyên tắc và các quy luật hành động để có thể vận động và duy trì được số đông quần chúng cho phong trào bất bạo động. Việc duy trì kỷ luật bất bạo động trong hàng ngũ là điều tối cần thiết để thành công.

Bài 5: Những Chiến Thuật trong Đấu Tranh Bất Bạo Động

Nội dung chính của bài này nhằm trình bày và thảo luận các chiến thuật bất bạo động do Tiến sĩ Gene Sharp tổng hợp -- Chiến thuật nào đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới và chiến thuật nào thích hợp với tình hình Việt Nam.

Bài 6: Đấu Tranh Bất Bạo Động tại Đông Âu, Trung Á và Bắc Phi.

Nội dung chính của bài này nhằm tóm lược các kinh nghiệm thành công và thất bại trong các cuộc đấu tranh bất bạo động tại Đông Âu, các cuộc Cách Mạng Màu, các cuộc Cách Mạng Hoa Lài. Nhiều bài học quý báu của các nhà dân chủ tại các nước này có thể được dùng để vượt qua các khó khăn tại Việt Nam hiện nay.

Bài 7: Xã Hội Dân Sự: Nền Tảng của Dân Chủ.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày về chức năng và tầm quan trọng của xã hội dân sự trong nỗ lực kiến tạo và duy trì nền tảng bền vững cho thể chế dân chủ. Một xã hội dân sự lớn mạnh có khả năng chặn đứng những thế lực độc tài mới muốn nổi lên và có thể phòng thủ đất nước chống ngoại xâm.

Bài 8: Đúc Kết những Điểm Cốt Lõi của Đấu Tranh Bất Bạo Động

Nội dung chính yếu của bài này nhằm đúc kết toàn bộ lý thuyết và các tiên hành Đấu Tranh Bất Bạo Động thành 20 điểm trọng yếu. Với bản tóm tắt này, các học viên có thể nắm bắt và quảng bá kiến thức Đấu Tranh Bất Bạo Động đến người khác, cũng như áp dụng vào những nỗ lực nhằm đem lại dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

PHẦN 2: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO.

Bài 1: Vai Trò, Nhiệm Vụ của Người Lãnh Đạo.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày về những quan niệm và ứng xử của một người giữ vị trí lãnh đạo trong một tập thể, để điều hướng các thành viên tham gia vào các sinh hoạt của tập thể một cách tích cực và năng động. Lãnh đạo là một nghệ thuật, phối hợp giữa nhân cách, bản lãnh, kiến thức và đạo đức để luôn luôn là nam châm thu hút những thành viên chung quanh.

Bài 2: Kỹ Năng Thuyết Phục và Lượng Giá Một Đối Tượng.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày về một số những nguyên tắc và kỹ thuật trong việc chọn lựa một đối tượng để sau đó tiếp xúc, nói chuyện về mục tiêu chung và vận động họ cùng hợp tác làm một việc gì. Bài này cũng hướng dẫn cách lượng giá khả năng, lòng nhiệt thành của từng đối tượng để giúp cho việc phân chia công việc sau đó vừa thích hợp vừa lợi ích cho đối tượng.

Bài 3: Kỹ Năng Xây Dựng và Phát Triển Nhóm.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày những quan niệm về nhóm và nhu cầu xác định mục tiêu của việc lập nhóm. Không nắm vững mục tiêu sẽ khó định ra các hoạt động và vận động người tham gia. Bài này cũng hướng dẫn một số bước căn bản để mở rộng nhóm đến nhiều thành phần quần chúng.

Bài 4: Kỹ Năng Điều Hành Một Buổi Sinh Hoạt Nhóm.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày một số nguyên tắc trong việc điều hành và hướng dẫn một buổi sinh hoạt mà mọi người tham dự đều thấy lợi ích, và thảo luận một số điều nên và không nên làm trong một buổi sinh hoạt.

Bài 5: Kỹ Năng Giải Quyết Những Mâu Thuẫn.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày về một số phương pháp và những bước cần thiết trong việc giải quyết các mâu thuẫn giữa những thành viên trong sinh hoạt tập thể. Các thành viên được khuyến khích cùng giải quyết các mâu thuẫn công khai và tìm cách tránh tái diễn trong tương lai.

Bài 6: Kỹ Năng Lắng Nghe.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày một số phương pháp giúp cho mọi người trong nhóm mở lòng lắng nghe mọi ý kiến khác biệt và tìm ra những đồng thuận để có thể tiến hành những việc chung. Một bước quan trọng là đặt bản thân mình vào vị trí người đối thoại để hiểu quan điểm của họ.

Bài 7: Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Công Chúng

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày về một số kỹ thuật giúp cho học viên thêm tự tin để xuất hiện và nói chuyện trước công chúng bất kể số lượng người nghe.

Bài 8: Kỹ Năng Lập Kế Hoạch và Xây Dựng Đồng Thuận của Nhóm.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày phương pháp để mọi người trong nhóm cùng tham gia vào khâu lên kế hoạch những sinh hoạt tương lai. Đây là phương pháp vừa giảm thiểu được thời gian tranh luận, vừa cho thấy mọi người đều có trách nhiệm trong việc hoạch định và tiến hành các kế hoạch của nhóm.

=====

PHẦN 3: AN NINH ĐIỆN TOÁN.

Bài 1: An Ninh Điện Toán Là Gì?

Nội dung chính yếu của bài này nhằm cung cấp bức tranh chung về các mối đe dọa, nhu cầu bảo vệ sự riêng tư và nhu cầu an ninh trong thế giới điện toán. Những tình huống có thể xảy ra và một số vụ việc thật về nhiễm mã độc, an ninh bị hóa giải, máy móc bị xâm nhập sẽ được trình bày. Đây là bài học căn bản nhất trong lãnh vực an ninh điện toán.

Bài 2: An Ninh Windows

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày những biện pháp an ninh căn bản cho máy hệ Windows: các mật khẩu đăng nhập, tài khoản admin/ standard, tắt các chức năng chia sẻ, cách khóa màn hình, cập nhật tự động OS và các phần mềm, v.v...

Bài 3: Mật Khẩu (Password)

Nội dung chính yếu của bài này nhằm trình bày những vấn đề của mật khẩu cho máy tính và cho các tài khoản online. Cách lập mật khẩu vững chắc. Cách sử dụng phần mềm lưu trữ mật khẩu cho an toàn.

Bài 4: Bảo Mật Hồ Sơ và Dữ Kiện trong Máy.

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn việc sử dụng các loại phần mềm mã hóa để lưu trữ hồ sơ trong máy, và mã hóa hồ sơ trước khi gửi đi.

Bài 5: Tẩy Xóa Hồ Sơ An Toàn

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn cách tẩy sạch dữ kiện trong hình ảnh dạng JPG trước khi gửi đến người khác. Cách tẩy xóa sạch tài liệu để không bị người khác phục hồi lại. Cách tẩy sạch đĩa cứng để đề phòng trường hợp máy bị đánh cắp hay tịch thu.

Bài 6: Dừng Trình Duyệt An Toàn

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn về thực tế: Trình Duyệt là cổng vào mạng và là nơi dễ bị tấn công xâm nhập. So sánh các điểm hay/dở của các trình duyệt khác nhau. Đồng thời đưa ra những biện pháp phòng thủ khi dùng trình duyệt.

Bài 7: Dừng Email An Toàn

Nội dung chính yếu của bài này nhằm so sánh các dịch vụ email trên thị trường như Gmail, Yahoo mail, Hotmail... Hướng dẫn chọn sử dụng Gmail. Cách thiết kế login 2-bước của Gmail. Tận dụng các chức năng an toàn của Gmail.

Bài 8: Dùng Skype An Toàn

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn cách thiết trí Skype để không lưu giữ các chi tiết trao đổi. Cách xóa history, Skype ID. Và những chức năng an toàn khác.

Bài 9: Vượt Tường Lửa Là Gì?

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn tổng quát về các hình thái kiểm duyệt của các chính quyền đối với mạng Intenert. Có hiểu rõ cách kiểm duyệt ta mới biết cách đối phó. Thực tập sử dụng nhiều loại công cụ vượt tường lửa.

Bài 10: Điện Thoại Di Động

Nội dung chính yếu của bài này nhằm hướng dẫn về các biện pháp đối phó để tránh bị theo dõi, nghe lén khi sử dụng điện thoại di động.